
          
ส ำเนำ 

รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแสนตอ 
สมัยสำมัญ   สมัยที่  3   คร้ังที่  2    ประจ ำปี  พ.ศ.2565 

วันที่   17    เดือน    สิงหำคม    พ.ศ.2565   เวลำ  09.30  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแสนตอ 

ผู้มำประชุม 
 

 
ล ำดับที่ 

 
ช่ือ - สกุล 

 
ต ำแหน่ง 

 
ลำยมือช่ือ 

 
หมำยเหตุ 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

นายทองหล่อ    ธูปแดง 
นายอุดร     อ่อนละมูล 
นายพนัฤทธ์ิ     แกว้อุ่น 
นายเฉลิมเกียรติ        เทพประเสริฐ 
นางสาวนงเยาว ์       กิก้ิง 
นายเทียนชยั    วงษภ์กัดี 
นางวราภรณ์    พรมวฒันะ 
นางวาสนา    พรมชา้ง 
นายสุรศกัด์ิ    บุญธารณามยั 
 

ประธานสภา อบต.แสนตอ 
รองประธานสภา อบต.แสนตอ 
สมาชิกสภา อบต.แสนตอ หมู่ท่ี 1 
สมาชิกสภา อบต.แสนตอ หมู่ท่ี 2 
สมาชิกสภา อบต.แสนตอ หมู่ท่ี 3 
สมาชิกสภา อบต.แสนตอ หมู่ท่ี 5 
สมาชิกสภา อบต.แสนตอ หมู่ท่ี 7 
สมาชิกสภา อบต.แสนตอ หมู่ท่ี 8 
เลขานุการสภา อบต.แสนตอ 

ทองหล่อ             ธูปแดง 
อุดร                     อ่อนละมูล 
พนัฤทธ์ิ              แกว้อุ่น 
เฉลิมเกียรติ         เทพประเสริฐ 
นงเยาว ์               กิก้ิง 
เทียนชยั              วงษภ์กัดี 
วราภรณ์              พรมวฒันะ 
วาสนา              พรมชา้ง 
สุรศกัด์ิ              บุญธารณามยั 
           

 

 
 

 
 
 

    ผูเ้ขา้ร่วมประชุม... 
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ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 

 
ล ำดับที่ 

 

 
ช่ือ  -  สกุล 

 
ต ำแหน่ง 

 
ลำยมือช่ือ 

 
หมำยเหตุ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

 

นายนิกร    กล ่าทอง 
นายสุริสันต ์   คงอภยั 
นายสุเทพ   สีกอ้น 
นายอรรคภูมิ   ไพบูรณ์ 
นางดาว    ชยัอ านาจ 
นายธเนศ   พนัธ์กลา้ 
นางสาววิไลวรรณ   จนัทร์เพง็ 
นายสุนทร   ใหม่ยะ 
ส.อ.เอกสิทธ์ิ   หลา้ฤทธ์ิ 
 

นายก อบต.แสนตอ 
รองนายก อบต.แสนตอ  คนท่ี  1 
รองนายก อบต.แสนตอ  คนท่ี  2 
เลขานุการนายก อบต.แสนตอ 

ผูอ้  านวยการกองคลงั 
ผูอ้  านวยการกองช่าง 
หวัหนา้ส านกัปลดั 

นกัวิชาการศึกษาช านาญการ 
นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 

  

นิกร           กล ่าทอง 
สุริสันต ์           คงอภยั 
สุเทพ           สีกอ้น               
อรรคภูมิ           ไพบูรณ์ 
ดาว            ชยัอ านาจ 
ธเนศ                  พนัธ์กลา้ 
วิไลวรรณ          จนัทร์เพง็ 
สุนทร             ใหม่ยะ 
เอกสิทธ์ิ             หลา้ฤทธ์ิ 
 

  

 
ผูม้าประชุม                9       คน 
ผูไ้ม่มาประชุม            -       คน 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม        9       คน 
 
เร่ิมกำรประชุมสภำฯ เวลา  09.30  น. 
 
ระเบียบวำระที่   1  เร่ืองท่ีประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ 

ตามท่ีไดมี้การประชุมสภาฯ สมยัสามญั  สมยัท่ี 3 คร้ังท่ี 1 ประจ าปี                 
พ.ศ.2565 เม่ือวนัท่ี  8  สิงหาคม  2565  ในวาระท่ีหน่ึง (ขั้นรับหลกัการ) ท่ีประชุมสภาฯ 
ลงมติเห็นชอบรับหลกัการร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ             
พ.ศ.2566   

 
ระเบียบวำระที่   2  เร่ืองรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแสนตอ  สมัยสำมัญ   

สมัยที่  3   คร้ังที่ 1  ประจ ำปี   พ.ศ.2565   เม่ือวันที่  8   สิงหำคม  2565 (คร้ังที่ผ่ำนมำ) 
ประธำนสภำฯ  (นำยทองหล่อ   ธูปแดง) 
 

ขอให.้.. 
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ขอใหท่ี้ประชุมสภาฯ ไดต้รวจสอบรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบลแสนตอ  สมยัสามญั สมยัท่ี  3  คร้ังท่ี 1  ประจ าปี  พ.ศ.2565  เม่ือวนัท่ี 8  
สิงหาคม  2565  วา่มีขอ้ความตอนใด ควรแกไ้ขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่  อยา่งไร   

 
ที่ประชุมสภำฯ  

ไม่มีการแกไ้ข และมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบลแสนตอ สมยัสามญั สมยัท่ี  3  คร้ังท่ี 1 ประจ าปี  พ.ศ.2565  เม่ือวนัท่ี  8  
สิงหาคม  2565   อยา่งเป็นเอกฉนัท ์ ดว้ยคะแนนเสียง 7   เสียง   
(ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

 
ระเบียบวำระที่  3  เร่ืองเสนอเพ่ือทรำบ  

ประธำนสภำฯ  (นำยทองหล่อ   ธูปแดง) 
- เร่ืองผลกำรเลือกคณะกรรมกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแสนตอ  

(คณะกรรมกำรแปรญัตติ) 
ผมขอแจง้ใหก้บัท่ีประชุมสภาฯ  ไดรั้บทราบเร่ืองผลการเลือกคณะกรรมการ

สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลแสนตอ (คณะกรรมการแปรญตัติ)  ดงัน้ี 
1.  นายเฉลิมเกียรติ          เทพประเสริฐ   ส.อบต.  หมู่ท่ี  2   เป็น     ประธานฯ 

 2.  น.ส.นงเยาว ์               กิก้ิง                  ส.อบต.  หมู่ท่ี  3   เป็น     กรรมการ 
3.  นายอุดร            อ่อนละมูล        ส.อบต.  หมู่ท่ี  4   เป็น     กรรมการ 
4.  นายเทียนชยั            วงษภ์กัดี        ส.อบต.  หมู่ท่ี  5   เป็น     กรรมการ 
5.  นางวราภรณ์            พรมวฒันะ        ส.อบต.  หมู่ท่ี  7   เป็น   เลขานุการฯ 

 
ระเบียบวำระที่  4  เร่ืองพจิำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566  

วำระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ) 
ประธำนสภำฯ  (นำยทองหล่อ    ธูปแดง) 

    เร่ืองการพิจารณาร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2566 วาระท่ี 2 (ขั้นแปรญตัติ) ขอใหเ้ลขานุการสภาฯ ช้ีแจงขอ้ระเบียบกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวขอ้ง เชิญครับ 

 
เลขำนุกำรสภำฯ  (นำยสุรศักด์ิ  บุญธำรณำมัย) 
 ผมขออนุญาตท่ีประชุมสภาฯ ช้ีแจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย
ขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2547 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2554 
 

ขอ้ 59... 
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 ขอ้ 59  “การแปรญตัติร่างขอ้บญัญติังบประมาณจะกระท าไดเ้ฉพาะการขอลด
รายจ่าย หรือการขอลดจ านวนเงินท่ีขออนุญาตจ่าย และตอ้งมีจ านวนสมาชิกสภา
ทอ้งถ่ินรับรองเช่นเดียวกบัการเสนอญตัติ 
 ค าแปรญตัติใหเ้สนอล่วงหนา้เป็นหนงัสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญตัติ
ภายในระยะเวลาท่ีสภาทอ้งถ่ินก าหนดตามขอ้ 45 วรรคสาม และขอ้ 49  วรรคหน่ึง” 
 ขอ้  60 “หา้มไม่ใหแ้ปรญตัติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือ
เปล่ียนแปลงความประสงคข์องจ านวนเงินท่ีขออนุมติัจ่าย เวน้แต่จะไดรั้บค ารับรองจาก
ผูบ้ริการทอ้งถ่ิน หรือค าแปรญตัตินั้นผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเป็นผูแ้ปรญตัติ” 
 ขอ้ 61 “หา้มไม่ใหแ้ปรญตัติในรายการและจ านวนเงินซ่ึงมีขอ้ผกูพนัอยา่งใด
อยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

    (1) ดอกเบ้ียและเงินส่งใชต้น้เงินกู ้
    (2) รายจ่ายซ่ึงเป็นจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามกฎหมาย 

 ถา้มีปัญหาวา่รายจ่ายรายการใดมีขอ้ผกูพนัตามวรรคหน่ึงหรือไม่                          
ใหป้ระธานสภาทอ้งถ่ินเป็นผูวิ้นิจฉยัช้ีขาด” 
 ขอ้ 50  “เม่ือคณะกรรมการแปรญตัติไดพ้ิจารณาแลว้ จะตอ้งเสนอร่าง
ขอ้บญัญติันั้นตามร่างเดิมและตามท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบนัทึก
ความเห็นยืน่ต่อประธานสภาทอ้งถ่ิน รายงานนั้นอยา่งนอ้ยจะตอ้งระบุวา่ไดมี้หรือไม่มี
การแกไ้ขเพิ่มเติมในตอนหรือขอ้ความใดบา้ง การแปรญตัติและมติของคณะกรรมการ
แปรญตัติเก่ียวดว้ยการแปรญตัตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการ
แปรญตัติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญตัติดว้ย และใหป้ระธานสภาทอ้งถ่ินส่งรายงาน
นั้นแก่สมาชิกสภาทอ้งถ่ินไม่น้อยกวา่ยีสิ่บส่ีชัว่โมงก่อนวนัประชุมพิจารณา เวน้แต่กรณี
ตอ้งพิจารณาเป็นการด่วน 
 ใหค้ณะกรรมการแปรญตัติไปร่วมประชุมสภาทอ้งถ่ินดว้ย เพื่อแถลงประกอบ
รายงานหรือแจง้ขอ้สงสัยต่าง ๆ เก่ียวกบัรายงานนั้น” 

 
   ประธำนสภำฯ  (นำยทองหล่อ   ธูปแดง) 

ขอเชิญคณะกรรมการแปรญตัติช้ีแจงรายงานการแปรญตัติฯ ตามท่ีสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแสนตอแห่งน้ีไดม้อบหมายในการแปรญตัติร่างขอ้บญัญติั
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในคราวการประชุมสภาองคก์าร
บริหารส่วนต าบลแสนตอคร้ังท่ีผา่นมา     
     

 
     ประธาน 
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   ประธำนคณะกรรมกำรแปรญตัติ (นำยเฉลิมเกียรติ   เทพประเสริฐ) 
 ตามท่ีสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลแสนตอ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ               
แปรญตัติร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ในการ
ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลแสนตอ  สมยัสามญั  สมยัท่ี 3  คร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี  
8  สิงหาคม  2565  เพื่อท าหนา้ท่ีพิจารณาแปรญตัติร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไดก้ าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญตัติ ในวนัท่ี 9 – 11  
สิงหาคม  2565  เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหาร                   
ส่วนต าบลแสนตอ และคณะกรรมการแปรญตัติไดก้ าหนดนดัประชุมคณะกรรมการ
แปรญตัติ ในวนัท่ี  12  สิงหาคม  2565  เวลา  09.30  น.   ณ หอ้งประชุมสภาองคก์าร
บริหารส่วนต าบลแสนตอ นั้น  ปรากฏวา่ไม่มีสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล
แสนตอยืน่ค าขอแปรญตัติร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ             
พ.ศ.2566 

 
ประธำนสภำฯ  (นำยทองหล่อ    ธูปแดง) 
 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่   ถา้ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
อภิปราย ผมขอมติท่ีประชุมสภาฯ แห่งน้ีวา่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นวา่ควรให้
ความเห็นชอบร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566               
วาระท่ี 2 (ขั้นแปรญตัติ)  โปรดยกมือ 
 
ที่ประชุมสภำฯ 
 ลงมติเห็นชอบใหค้งร่างเดิมของร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566  วาระท่ี 2 (ขั้นแปรญตัติ)   อยา่งเป็นเอกฉนัท ์ 
 ดว้ยคะแนนเสียง  7  เสียง  (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

 
ประธำนสภำฯ (นำยทองหล่อ   ธูปแดง) 

ก่อนจะเขา้ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองพิจารณาร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ในวาระท่ี 3 (ขั้นลงมติ)  การตราเป็นขอ้บญัญติั
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566   ผมขอพกัการประชุมสภาฯ 
ชัว่คราว 10 นาที  โดยจะเร่ิมประชุมสภาฯ ต่อในเวลา 10.50  น. 

 
พกั  10  นำที   ตั้งแต่เวลำ  10.40 น.  ถึง  เวลำ 10.50  น. 
 

ประธานสภาฯ... 
 



-  6  - 
 

ประธำนสภำฯ (นำยทองหล่อ    ธูปแดง) 
เม่ือสมาชิกสภาฯ เขา้มาในท่ีประชุมพร้อมแลว้ ผมขอเปิดการประชุมต่อ         

เพื่อพิจารณาร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วาระท่ี 3 
(ขั้นลงมติ)  การตราเป็นขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566   

 
ระเบียบวำระที่  5  เร่ืองกำรพจิำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 
   วำระที่ 3 (ขั้นลงมติ)  กำรตรำเป็นข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
   พ.ศ.2566   

ประธำนสภำฯ  (นำยทองหล่อ   ธูปแดง) 
ขอมติจากสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลแสนตอ วา่สมาชิกสภา

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแสนตอท่านใดเห็นชอบ ร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ใหต้ราเป็นขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566  โปรดยกมือ 

 

ที่ประชุมสภำฯ   
มีมติเห็นชอบใหต้ราเป็นขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2566  อยา่งเป็นเอกฉันท ์ ดว้ยคะแนนเสียง  7  เสียง  (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 

ประธำนสภำฯ  (นำยทองหล่อ   ธูปแดง) 
มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติม   ถา้ไม่มีผมขอพกั 

การประชุมสภาฯ  และเร่ิมการประชุมสภาฯ  ในระเบียบวาระท่ี 6  เร่ืองการพิจารณา 
ร่างขอบญัญติั เร่ือง การใหบ้ริการน ้า การบ ารุงรักษาและค่าบริการสถานีสูบน ้า  
พ.ศ.2566 เวลา  13.00  น. 

 

พกักำรประชุมสภำฯ   เวลา  12.00  น. 
 

เร่ิมกำรประชุมสภำฯ   เวลา  13.00  น. 
  

ระเบียบวำระที่  6 เร่ืองการพิจารณาร่างขอ้บญัญติั เร่ือง การใหบ้ริการน ้า การบ ารุงรักษาและค่าบริการ
สถานีสูบน ้า พ.ศ.2566  

   ประธำนสภำฯ   (นำยทองหล่อ   ธูปแดง)  
    เชิญท่านนายก อบต. ช้ีแจงรายละเอียดเร่ืองการพิจารณาร่างขอ้บญัญติั  

เร่ือง การใหบ้ริการน ้า การบ ารุงรักษาและค่าบริการสถานีสูบน ้า พ.ศ.2566  
นายก อบต... 
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นำยก อบต.  (นำยนิกร   กล ่ำทอง)  
    ผมขออนุญาตท่ีประชุมสภาฯ  ช้ีแจงรายละเอียดร่างขอ้บญัญติั  

เร่ือง การใหบ้ริการน ้า การบ ารุงรักษาและค่าบริการสถานีสูบน ้า พ.ศ.2566   เพื่อปฏิบติั
ใหเ้ป็นไปตามระเบียบฯ  การท่ี อบต.จะออกขอ้บญัญติัฯ เร่ืองใดก็ตามเพื่อใชใ้นการ
ควบคุม หรือบริหารจดัการเร่ืองอะไรจะตอ้งน าร่างขอ้บญัญติัฯ เสนอเขา้ท่ีประชุมสภาฯ  
เพื่อใหค้วามเห็นชอบ เม่ือสภาใหค้วามเห็นชอบแลว้จึงเสนอใหน้ายอ าเภออนุมติั และ
นายก อบต. ประกาศใชข้อ้บญัญติัฯ ต่อไป     

 

ปลัด อบต.  (นำยสุรศักด์ิ    บุญธำรณำมัย)  
 ผมขออนุญาตท่ีประชุมสภาฯ ช้ีแจงเพิ่มเติมจาก นายก อบต. เน่ืองจาก อบต.
ไดรั้บถ่ายโอนสถานีสูบน ้าทั้ง 2   สถานีมาให ้อบต. ดูแลบริหารจดัการตั้งแต่ปี  
พ.ศ.2550  และคณะผูบ้ริหารชุดน้ีไดพ้ิจารณาแลว้วา่ควรจะมีการปรับปรุง แกไ้ข
ขอ้บญัญติัฯ เพื่อใชป้ระกอบการบริหารจดัการสถานีสูบน ้าใหเ้ป็นปัจจุบนั และในร่าง
ขอ้บญัญติัฯ  น้ีจะตอ้งมีการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการในส่วนของตวัแทนสมาชิก
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน  เพื่อเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร
กิจการสถานีสูบน ้า  เน่ืองจากสถานีสูบน ้ามีจ านวน 2  สถานี ผมขอเสนอใหส้มาชิก 
สภาฯ คดัเลือกตวัแทนสถานีละ 1  คน 

 

ประธำนสภำฯ  (นำยทองหล่อ   ธูปแดง)  
    มีสมาชิกสภาฯ หรือผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านใดจะสอบถาม เชิญครับ 
 
   ส.อบต. หมู่ที่ 2  (นำยเฉลิมเกียรติ   เทพประเสริฐ) 

ผมขออนุญาตท่ีประชุมสภาฯ เห็นดว้ยเก่ียวกบัร่างขอ้บญัญติั เร่ือง การ
ใหบ้ริการน ้า การบ ารุงรักษาและค่าบริการสถานีสูบน ้า พ.ศ.2566  ถา้มีการประกาศใช้
แลว้ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัน ้าท่วมขงันาขา้วของเกษตรกรผูใ้ชน้ ้า 
ซ่ึงหมู่ท่ีเกิดปัญหาน ้าท่วมขงันาขา้วเกิดจากทางหลวงชนบทวางท่อระบายน ้าไว ้
สูงกวา่ถนน  ผมขอเสนอให้จดัเตรียมเคร่ืองสูบน ้าพญานาคส าหรับไวสู้บน ้าออกจาก 
นาขา้วกรณีเกิดน ้าท่วมขงัเพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน 
 
 

นายก อบต... 
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นำยก อบต.  (นำยนิกร   กล ่ำทอง)  
 ผมขออนุญาตท่ีประชุมสภาฯ ตามท่ี ส.อบต. หมู่ท่ี 2 เสนอ  ผมและคณะ
ผูบ้ริหาร พร้อมดว้ยเจา้หนา้ท่ีกองช่าง  ไดล้งพื้นท่ีและไดด้ าเนินการแกไ้ขปัญหา 
น ้าท่วมขงับริเวณบา้นของประชาชน หมู่ท่ี 1  โดยด าเนินการขดุร่องน ้าและจดัท า 
ประตูน ้า และหมู่ท่ี 2  จดัท าฝารางระบายน ้าไปปิดเพื่อป้องกนัเศษใบไมล่้วงไป 
ในรางระบายน ้าท าใหอุ้ดตนัและน ้าระบายไม่ทนั 
 
ส.อบต. หมู่ที่ 2  (นำยเฉลิมเกียรติ   เทพประเสริฐ) 

ผมขออนุญาตท่ีประชุมสภาฯ ตามท่ีท่าน นายก อบต. ช้ีแจงและไดด้ าเนินการ
จดัท าประตูเปิดปิดน ้าถือวา่เป็นส่ิงท่ีดี ท าใหเ้กษตรกรไดรั้บประโยชน์อยา่งทัว่ไปและ
เป็นการประหยดังบประมาณในส่วนของค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน ้าไดม้าก 

 
ประธำนสภำฯ   (นำยทองหล่อ   ธูปแดง)  

ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอรายช่ือจ านวน 2  คน  พร้อมผูรั้บรองจ านวน  
2  คน  เพื่อเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน ้า  

 
ส.อบต.  หมู่ที่  3  (นำงสำวนงเยำว์   กิกิง้) 

ดิฉนัขอเสนอ   นายอุดร   อ่อนละมูล   ส.อบต. หมู่ท่ี 4   
เป็นคณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน ้า คนท่ี 1 
 
ประธำนสภำฯ  (นำยทองหล่อ   ธูปแดง) 

 ขอผูรั้บรองดว้ยครับ 
 

ส.อบต.  หมู่ที่  2  (นำยเฉลิมเกียรติ    เทพประเสริฐ) 
  ขอรับรอง (ยกมือ) 
 

ส.อบต.  หมู่ที่  5  (นำยเทียนชัย   วงษ์ภักดี) 
  ขอรับรอง (ยกมือ) 
 

ประธานสภาฯ... 
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ประธำนสภำฯ  (นำยทองหล่อ    ธูปแดง) 
ผูรั้บรองถูกตอ้ง   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืน              

เป็นคณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน ้า  คนท่ี 1  อีกหรือไม่     เม่ือไม่มีสมาชิกฯ 
ท่านใดเสนอสมาชิกท่านอ่ืนอีก  สรุปวา่ท่ีประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลแสนตอ
แห่งน้ี มีมติเห็นชอบใหน้ายอุดร  อ่อนละมูล    ส.อบต. หมู่ท่ี 4  เป็นคณะกรรมการ
บริหารกิจการสถานีสูบน ้า คนท่ี  1 

 
ส.อบต.  หมู่ที่  2  (นำยเฉลิมเกียติ   เทพประเสริฐ) 

ผมขอเสนอ   นางวราภรณ์    พรมวฒันะ   ส.อบต. หมู่ท่ี 7   
เป็นคณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน ้า คนท่ี 2 
 
ประธำนสภำฯ  (นำยทองหล่อ   ธูปแดง) 

 ขอผูรั้บรองดว้ยครับ 
 

ส.อบต.  หมู่ที่  1  (นำยพนัฤทธิ์    แก้วอุ่น) 
  ขอรับรอง (ยกมือ) 
 

ส.อบต.  หมู่ที่  3  (นำงสำวนงเยำว์    กิกิง้) 
  ขอรับรอง (ยกมือ) 

 
ประธำนสภำฯ  (นำยทองหล่อ    ธูปแดง) 

ผูรั้บรองถูกตอ้ง   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืน              
เป็นคณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน ้า  คนท่ี 2  อีกหรือไม่     เม่ือไม่มีสมาชิกฯ 
ท่านใดเสนอสมาชิกท่านอ่ืนอีก  สรุปวา่ท่ีประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลแสนตอ
แห่งน้ี มีมติเห็นชอบใหน้างวราภรณ์   พรมวฒันะ   ส.อบต. หมู่ท่ี 7  เป็นคณะกรรมการ
บริหารกิจการสถานีสูบน ้า คนท่ี  2 

 

ที่ประชุมสภำฯ 
 รับทราบ  

 
ประธานสภาฯ... 
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ประธำนสภำฯ (นำยทองหล่อ   ธูปแดง) 
 สรุปวา่ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเห็นชอบกบัขอ้เสนอของเพื่อนสมาชิกสภาฯ 
ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ีเป็นคณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน ้า  
 1.  นายอุดร  อ่อนละมูล ส.อบต. หมู่ท่ี  4 
  2.  นางวราภรณ์  พรมวฒันะ ส.อบต. หมู่ท่ี  7  

 

ประธำนสภำฯ  (นำยทองหล่อ   ธูปแดง) 
ขอมติจากสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลแสนตอ วา่สมาชิกสภา

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแสนตอท่านใดเห็นชอบ ร่างขอ้บญัญติั เร่ือง การให ้           
บริการน ้า การบ ารุงรักษาและคา่บริการสถานีสูบน ้า พ.ศ.2566ใหต้ราเป็นขอ้บญัญติั 
เร่ือง การใหบ้ริการน ้า การบ ารุงรักษาและค่าบริการสถานีสูบน ้า พ.ศ.2566 
โปรดยกมือ 

 

ที่ประชุมสภำฯ   
มีมติเห็นชอบใหต้ราเป็นขอ้บญัญติัเร่ือง การใหบ้ริการน ้า การบ ารุงรักษา 

และค่าบริการสถานีสูบน ้า พ.ศ.2566  อยา่งเป็นเอกฉันท ์ ดว้ยคะแนนเสียง  7  เสียง  
(ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

 

ระเบียบวำระที่  7 เร่ืองการขอใชพ้ื้นท่ีอ่างเก็บน ้าบา้นทุ่ง  หมู่ท่ี  4  
   ประธำนสภำฯ   (นำยทองหล่อ   ธูปแดง)  

เชิญท่านนายก อบต. ช้ีแจงรายละเอียดเร่ืองการขอใชพ้ื้นท่ีอ่างเก็บน ้าบา้นทุ่ง  
หมู่ท่ี 4 

 

นำยก อบต.  (นำยนิกร   กล ่ำทอง)  
ผมขออนุญาตท่ีประชุมสภาฯ ช้ีแจงรายละเอียดเร่ืองการขอใชพ้ื้นท่ีอ่างเก็บน ้า

บา้นทุ่ง  หมู่ท่ี 4 ตามท่ีกรมชลประทานไดม้อบภารกิจของกรมชลประทานให้องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เม่ือปี พ.ศ.2542 และไดถ่้ายโอนอ่างเก็บน ้าบา้นทุ่งใหอ้งคก์าร
บริหารส่วนต าบลแสนตอดูแล โดยโครงการชลประทานอุตรดิตถไ์ดข้ออนุญาตขอใช้
พื้นท่ีของกรมป่าไมไ้วเ้ม่ือวนัท่ี  24  เมษายน  2532 เป็นเวลา  30  ปี ขณะน้ีไดห้มด
สัญญาในการขอใชพ้ื้นท่ีอ่างเก็บน ้าบา้นทุ่ง  หมู่ท่ี  4  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2563  ผมไดเ้ขา้ไป 

 
ปรึกษา... 
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ปรึกษาส านกังานป่าไมจ้งัหวดัอุตรดิตถเ์ร่ืองท่ีจะเขา้ไปพฒันาปรับปรุงภูมิทศัน์              
อ่างเก็บน ้าฯ เป็นแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงส านกังานป่าไมฯ้ ไดแ้นะน าการด าเนินการ                  
ขออนุญาตโดยให ้ อบต. ด าเนินการจดัการประชุมประชาคมหมู่บา้นท่ีอ่างเก็บน ้าฯ 
ตั้งอยูว่า่ประชาชนในพื้นท่ีเห็นชอบใหมี้การขอใชพ้ื้นท่ีไดห้รือไม่  ซ่ึงคณะผูบ้ริหาร            
ไดเ้ขา้ร่วมประชุมประชาคมหมู่บา้นและมีมติเห็นชอบใหมี้การขอใชพ้ื้นท่ีอ่างเก็บน ้า
บา้นทุ่ง ในเขตพื้นท่ีหมู่ท่ี 4,5 เพื่อพฒันา ปรับปรุงใหเ้ป็นแหล่งเท่ียวของต าบลแสนตอ 
และน าเร่ืองเสนอเขา้ท่ีประชุมสภาฯ  เพื่อใหค้วามเห็นชอบขอใชพ้ื้นท่ีฯ แลว้จากนั้น               
ไดน้ าเร่ืองเสนอแจง้ไปยงัส านกังานป่าไมฯ้ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

 

ประธำนสภำฯ   (นำยทองหล่อ   ธูปแดง)  
    มีสมาชิกสภาฯ หรือผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านใดจะสอบถาม เชิญครับ 

ถา้ไม่มีสมาชิสภาฯ  ท่านใดสอบถาม ผมจะขอมติท่ีประชุมสภาฯ ใหค้วามเห็นชอบ            
ใหมี้การขอใชพ้ื้นท่ีอ่างเก็บน ้าบา้นทุ่ง ในเขตพื้นท่ีหมู่ท่ี 4,5 หรือไม่ 

 

ที่ประชุมสภำฯ   
 มีมติเห็นชอบใหมี้การขอใชพ้ื้นท่ีอ่างเก็บน ้าบา้นทุ่ง ในเขตพื้นท่ีหมู่ท่ี 4,5 
อยา่งเป็นเอกฉันท ์ ดว้ยคะแนนเสียง  7  เสียง  (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

 

ประธำนสภำฯ  (นำยทองหล่อ    ธูปแดง) 
  ผมขอพกัการประชุมสภาฯ ชัว่คราว 10 นาที  โดยจะเร่ิมประชุมสภาฯต่อ 

ในเวลา 14.50  น. 
 

พกั  10  นำที   ตั้งแต่เวลำ  14.40 น.  ถึง  เวลำ 14.50  น. 
 

ประธำนสภำฯ  (นำยทองหล่อ  ธูปแดง) 
  เม่ือสมาชิกสภาฯ เขา้มาในท่ีประชุมพร้อมแลว้  ผมขอเปิดประชุมสภาฯ ต่อ 

 

ระเบียบวำระที่  8  เร่ืองอ่ืน  ๆ  
   ประธำนสภำฯ   (นำยทองหล่อ   ธูปแดง)  
    มีสมาชิกสภาฯ หรือผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านใดจะสอบถาม เชิญครับ 
     
 

ส.อบต... 
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ส.อบต.  หมู่ที่  2  (นำยเฉลมิเกียรติ    เทพประเสริฐ) 
    ผมขออนุญาตท่ีประชุมสภาฯ สอบถามโครงการขดุบ่อน ้าใสประปาหมู่ท่ี 6,7 

จ านวน  2  บ่อ  งบประมาณ  80,000  บาท  โครงการประสบความส าเร็จสามารถแกไ้ข
ปัญหาน ้าขุ่นไดห้รือไม่ 

 
นำยก อบต.  (นำยนิกร   กล ่ำทอง)  
 ผมขออนุญาตท่ีประชุมสภาฯ ตามท่ีท่าน ส.อบต. หมู่ท่ี  2  สอบถามโครงการ
ขดุบ่อน ้าใสประปาหมู่ท่ี 6,7จ านวน  2  บ่อ  งบประมาณ  80,000  บาท  การด าเนิน
โครงการประสบความส าเร็จสามารถแกไ้ขปัญหาน ้าขุ่นได ้ถา้มีงบประมาณเพียงพอ 
ผมจะด าเนินการโครงการน้ีส าหรับประปา  หมู่ท่ี 4,5  ดว้ย 

 
ส.อบต.  หมู่ที่  5  (นำยเทียนชัย   วงษ์ภักดี) 

    ผมขออนุญาตท่ีประชุมสภาฯ ประชาชนในหมู่ท่ี 5  ฝากขอบคุณคณะผูบ้ริหาร 
ส.อบต. และเจา้หนา้ท่ี อบต. ทุกท่าน ท่ีเขา้ร่วมกนัปล่อยปลา  ปลูกตน้ไมแ้ละพฒันา 
อ่างเก็บน ้าบา้นทุ่ง ในวนัท่ี  11  สิงหาคม  2565  และขอเสนอใหมี้การพฒันาอ่างเก็บน ้า
บา้นทุ่ง ในช่วงวนัส าคญัต่าง ๆ โดยแจง้ผา่นผูใ้หญ่บา้น  และ ส.อบต. ยนิดีท่ีจะร่วมกบั 
อบต. พฒันาอ่างเก็บน ้าบา้นทุ่งใหส้ะอาด เพื่อเป็นแหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจ 
 
นำยก อบต.  (นำยนิกร   กล ่ำทอง)  
 ผมขออนุญาตท่ีประชุมสภาฯ ตามท่ีท่าน ส.อบต. หมู่ท่ี  5 เสนอให้มีการ
พฒันาอ่างเก็บน ้าบา้นทุ่ง ในวนัส าคญัต่าง ๆ ผมเห็นดว้ยเพราะผมจะด าเนินการขอใช้
พื้นท่ีอ่างเก็บน ้าบา้นทุ่ง หมู่ท่ี 4  และเสนอของบประมาณในการพฒันา ปรับปรุง                 
ใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวของต าบลต่อไป 

 
ส.อบต.  หมู่ที่  7  (นำงวรำภรณ์   พรมวัฒนะ) 
 ดิฉนัขออนุญาตท่ีประชุมสภาฯ ปรึกษาคณะผูบ้ริหารเร่ืองถนนสายปากสิงห์ –
แดนทอง เน่ืองจากผูน้ าหมู่บา้นเสนอให ้อบต. ร่วมกบัหมู่บา้นพฒันาตดัหญา้บริเวณ
ขา้งทางเน่ืองจากหญา้ขึ้นรกมากและล ้าเขา้มาในบริเวณถนน ท าใหถ้นนแคบลง 
 

ประธานสภาฯ... 
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ประธำนสภำฯ  (นำยทองหล่อ   ธูปแดง) 
 ผมขออนุญาตท่ีประชุมสภาฯ  เร่ืองการพฒันาตดัหญา้บริเวณถนน                
สายปากสิงห์ – แดนทอง  ผูน้ าหมู่บา้น และประชาชนในพื้นท่ีก็ช่วยการพฒันาไปแลว้ 
เป็นบางส่วน  

 
นำยก อบต.  (นำยนิกร   กล ่ำทอง)  
  ผมขออนุญาตท่ีประชุมสภาฯ แจง้เร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 
  1. ตามท่ีท่าน ส.อบต. หมู่ท่ี  7  ปรึกษาเร่ืองการพฒันาถนนสายปากสิงห์ – 
แดนทอง  ผมเห็นดว้ยเพราะถนนเส้นน้ีเป็นถนนลาดยางท่ีสร้างขึ้นใหม่ และประชาชน
ส่วนใหญ่ใชเ้ส้นทางน้ีในการสัญจร โดยจะใชง้บประมาณท่ีตั้งไวใ้นขอ้บญัญติั
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ฯ มาด าเนินการปรับปรุงภูมิทศัน์ ตดัหญา้บริเวณถนน  
แหล่งน ้าต่าง ๆ ในพื้นท่ี   
  2. ผมขอแจง้ให ้ส.อบต. ทุกท่านไดท้ราบเม่ือวนัท่ี 9  สิงหาคม  2565  ท่านผูว้า่
ราชการจงัหวดัอุตรดิตถไ์ดม้ามอบบา้นตามโครงการ “บา้น ปันสุข”ของชมรมแม่บา้น
มหาดไทยจงัหวดัอุตรดิตถ ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ใหแ้ก่ น.ส.นฤมล  วรสร้อย 
หมู่ท่ี 8  ผมไดย้ืน่หนงัสือเก่ียวกบัปัญหาความเดือดร้อนของหมู่ท่ี 8  ใหท้่านผูว้า่ฯ 
ไดรั้บทราบเก่ียวกบัปัญหาภยัแลง้  และวนัน้ีท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัฯ  ไดม้อบหมายให้
เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบัการขดุเจาะบ่อบาดาล ประสานมายงัผมจะส่งเจา้หนา้ท่ี
เขา้มาส ารวจวา่จะสามารถด าเนินการขดุเจาะบ่อบาดาลไดห้รือไม่ 
  3. ผมขอปรึกษา ส.อบต. ทุกท่านเร่ืองการจดังานเล้ียงเกษียณอายรุาชการ 
ของท่านปลดั อบต.  ผูอ้  านวยการกองช่าง และช่างเคร่ืองสูบน ้า  ในวนัท่ี  30  กนัยายน  
2565  วา่จะจดัวนัไหน  
 
ส.อบต.  หมู่ที่  2  (นำยเฉลมิเกียรติ    เทพประเสริฐ) 
  ผมขออนุญาตท่ีประชุมสภาฯ เสนอการจดังานเล้ียงเกษียณอายรุาชการ 
ในวนัศุกร์ก่อนส้ินเดือนกนัยายน  และขอเสนอให้จดังานเล้ียงแบบเล็กๆ รับประทาน 
อาหาร่วมกนัท่ี อบต. เพราะคณะผูบ้ริหาร  ส.อบต.  พนกังานทุกคนจะไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมในคร้ังน้ีโดยพร้อมเพรียงกนั  และถา้ผูบ้ริหารจะจดังานเล้ียงวนัไหนกรุณาแจง้
ใหท้ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 อาทิตย ์
 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  (นำยธเนศ  พนัธ์กล้ำ)  
  ผมขออนุญาตท่ีประชุมสภาฯ เห็นดว้ยตามท่ีท่าน ส.อบต. หมู่ท่ี  2  เสนอ
เพราะทุกคนจะไดมี้ส่วนร่วมในการจดังานคร้ังน้ี 

นกัวิชาการ... 
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นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร  (นำยสุนทร   ใหม่ยะ)  
  ผมขออนุญาตท่ีประชุมสภาฯ เห็นดว้ยตามท่ีท่าน ส.อบต. หมู่ท่ี 2  เสนอ  
การจดังานเกษียณอายรุาชการใหก้บับุคลากรในหน่วยงานท่ีเกษียณเป็นส่ิงท่ีและควรจดั
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสามคัคี ท่ีเคยร่วมปฏิบติังานกนัมาเป็นระยะ
เวลานานจนครบก าหนดเกษียณอายรุาชการ 

 

นำยก อบต.  (นำยนิกร   กล ่ำทอง)  
  ผมขออนุญาตท่ีประชุมสภาฯ ตามท่ีท่าน ส.อบต. หมู่ท่ี  2 เสนอผมเห็นดว้ย
และจะแจง้ก าหนดการจดังานเล้ียงเกษียณอายรุาชการใหท้ราบอีกคร้ัง 

 

ประธำนสภำฯ  (นำยทองหล่อ    ธูปแดง) 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถาม หรือไม่  เม่ือไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด

สอบถามผมขอปิดการประชุมสภาฯ และขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
ท่ีเขา้ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกนั 

 

ปิดกำรประชุมสภำฯ เวลา   15.00   น. 
 

ลงช่ือ      สุรศกัด์ิ   บุญูธารณามยั     ผูจ้ดรายงานการประชุม 
                 (นายสุรศกัด์ิ  บุญธารณามยั) 
                              เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลแสนตอ 
 

      ลงช่ือ      ทองหล่อ     ธูปแดง      ผูรั้บรอง 
                    (นายทองหล่อ    ธูปแดง) 
                 ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลแสนตอ 
 

ลงช่ือ      พนัฤทธ์ิ    แกว้อุ่น        ผูต้รวจรายงานการประชุม 
                (นายพนัฤทธ์ิ   แกว้อุ่น) 

   ส.อบต.  หมู่ท่ี  1 
 

      ลงช่ือ         นงเยาว ์   กิก้ิง       ผูต้รวจรายงานการประชุม 
                              (นางสาวนงเยาว ์  กิก้ิง) 

      ส.อบต.  หมู่ท่ี  3 
 

ลงช่ือ     วาสนา    พรมชา้ง     ผูต้รวจรายงานการประชุม 
                              (นางวาสนา    พรมชา้ง) 
                ส.อบต.  หมู่ท่ี  8  


